



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số 51/CTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty CP giống cây trồng trung ương (Mã chứng khoán NSC) xin kính báo tới Quý Ủy ban và Quý Sở một việc như sau:

Vào sáng ngày 02 tháng 10 năm 2014, Công ty CP Giống cây trồng trung ương đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng và triển khai dự án Kinh doanh cùng người thu nhập thấp với Quỹ thách thức doanh nghiệp Việt Nam (VBCF). Tên dự án: "Xây dựng hệ thống nhân giống và phát triển lúa Japonica hàng hóa phục vụ nội tiêu và xuất khẩu khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc". Dự án hoạt động với mô hình tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị lúa gạo Japonica với chủ thể chính là công ty CP Giống cây trồng trung ương cùng sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức đối tác.

Dự án thực hiện trong 4 năm, từ 2014 – 2017, tại 10 tỉnh thành trong cả nước, với tổng vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ VBCF trong 2 năm đầu (2014 – 2015) gần 12 tỷ. Dự án được mong đợi sẽ tạo ra 600 việc làm trực tiếp, thu hút sự tham gia trên 1 triệu nông dân chủ yếu là người thu nhập thấp trong đó 70% là nữ giới với mức thu nhập ổn định tăng tối thiểu 30%. Dự án sẽ giúp người nông dân có điều kiện được tiếp cận với khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đào tạo nghề làm giống, áp dụng quy trình bền vững an toàn với con người và môi trường với hơn 17.000 lượt người được tham gia đào tạo, người dân sẽ được nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm làm ra. Dự án thành công sẽ là cơ sở để công ty mở rộng chuỗi giá trị kinh doanh của doanh nghiệp, trở thành mô hình nhân rộng sang các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khác trong nước.

Xin trân trọng kính báo!

KÝ THAY TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC LÝ